



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะดำเนินโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดยวิธีสอบราคา

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศสอบราคาดำเนินโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารจอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน ๒ รายดังนี้-

- ๑) บริษัท โอฮาน่า เทเลวิชั่น จำกัด
- ๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อส บิซซี

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคา ทั้ง ๒ ราย ปรากฏผลดังต่อไปนี้

- ๑) บริษัท โอฮาน่า เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๘๖,๖๙๕.๑๕ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทสิบห้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน และกำหนดผลแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- ๒) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก๊อส บิซซี เสนอราคาเป็นเงิน ๙๙๘,๕๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้แล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน และกำหนดผลแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โอฮาน่า เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ จึงลงมติร่วมกันเห็นสมควรให้บริษัท โอฮาน่า เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคา เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการสอบราคาครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พันเอก

(สมมาส ส้าราญรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการ กสทช.